

Số: 502/CTHADS-NV
Trả lời ý kiến chất vấn của
đại biểu HĐND tỉnh

Bình Phước, ngày 06 tháng 7 năm 2017

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước nhận được Công văn chỉ đạo số 204/HĐND, ngày 29/6/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị xem xét, trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về nguyên nhân, trách nhiệm về kết quả thi hành án đạt thấp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo trả lời đại biểu HĐND tỉnh cụ thể như sau:

Trong những năm vừa qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan trong việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, nhân viên trong toàn ngành tại địa phương nên kết quả thực hiện kế hoạch công tác và chỉ tiêu được giao hằng năm đều đạt và vượt theo quy định. Tuy nhiên, đối với kết quả thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đạt chưa cao, một số chỉ tiêu chưa hoàn thành mặc dù lãnh đạo Cục đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đi đôi với việc kiểm tra, đôn đốc trong toàn ngành tại địa phương. Xác định trách nhiệm đối với việc để kết quả thi hành án hằng năm đạt thấp, trước hết, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo Tổng cục và trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng thời lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã trong tỉnh phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự và cấp ủy, chính quyền của từng địa phương. Hằng năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng đã thực hiện rất nghiêm túc công tác thi đua khen thưởng gắn với xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức trong toàn ngành tại địa phương liên quan đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Đối với nguyên nhân về kết quả thi hành án 6 tháng đầu năm đạt thấp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xác định có một số nguyên nhân nhưng những nguyên nhân cơ bản, đó là:

Thứ nhất: Trong tổng số 6.821 việc có điều kiện thi hành trong toàn tỉnh, có 840 việc liên quan đến phân trách nhiệm dân sự của người phải thi hành án đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam (chiếm 12,3%). Số án này rất

khó thi hành vì người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù, tài sản của đương sự gắn với tài sản chung của các thành viên trong hộ gia đình nên việc thực hiện xử lý tài sản riêng của họ trong khối tài sản chung thường phải mất rất nhiều thời gian (đợi kết quả xác định tài sản riêng của đương sự trong khối tài sản chung của hộ gia đình từ Tòa án nhân dân).

Thứ hai: Trong tổng số 692 tỷ 60 triệu 692 ngàn đồng có điều kiện thi hành, có 13 tỷ 983 triệu 196 ngàn đồng liên quan đến phân trách nhiệm dân sự của người phải thi hành án đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam nên rất khó thi hành; có 28 việc, tương ứng với số tiền là 132 tỷ 991 triệu 660 ngàn đồng (chiếm 21,2%) đã kê biên tài sản, định giá, định giá lại và bán đấu giá nhiều lần nhưng vẫn chưa xử lý được do không có người mua tài sản.

Thứ ba: Đối với 4.571 việc tương ứng với 223 tỷ 049 triệu 827 ngàn đồng thụ lý mới trong 6 tháng đầu năm thì phần lớn liên quan đến án phải xử lý tài sản nên cần có một thời gian tương đối dài để thực hiện các bước theo trình tự, do đó số án này đang được xử lý và sẽ xử lý xong trong quý III, quý IX của năm công tác 2017, góp phần nâng cao kết quả công tác của cả năm 2017.

Thứ tư: Theo thống kê, lượng án bình quân trên một Chấp hành viên của cả nước hiện nay là khoảng 170 án/Chấp hành viên/năm. Tuy nhiên, tại tỉnh Bình Phước, số lượng án bình quân của 6 tháng đầu năm là khoảng 140 án/Chấp hành viên (khoảng 280 án/Chấp hành viên/năm). Như vậy, số lượng án trên một Chấp hành viên tại tỉnh Bình Phước là tương đối lớn so với mặt bằng chung của cả nước, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thi hành án 6 tháng đầu năm 2017.

Ngoài những nguyên nhân chủ yếu như đã nêu ở trên thì việc một số Chấp hành viên mới được bổ nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết án nên kết quả thường đạt thấp, số lượng Chấp hành viên còn thiếu so với chỉ tiêu (mới đạt 48/69 chỉ tiêu theo quy định do Bộ mới phân bổ thêm chỉ tiêu Chấp hành viên năm 2017), đây cũng là một trong số những nguyên nhân dẫn đến kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017 chưa cao.

Tuy nhiên, đối chiếu giữa kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy, kết quả thi hành về việc 6 tháng đầu năm 2017 đối với ngành THADS tỉnh đã thi hành xong 3.821 việc, đạt tỷ lệ 56.01% trên tổng số 70% chỉ tiêu Bộ giao cả năm 2017 (còn thiếu 13,9% của cả năm) và đã thi hành xong 110 tỷ 180 triệu 302 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 15.92% trên 30% chỉ tiêu Bộ giao cả năm 2017 (còn thiếu 14,08% của cả năm). Như vậy, kết quả thi hành án 6 tháng đầu năm 2017 ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước cũng đã cơ bản hoàn thành, mặt khác, với đặc thù của ngành, những tháng cuối năm là những tháng mà các bên đương sự thường có nguồn thu nhập nhiều hơn nên việc giải quyết án của những tháng cuối năm sẽ cao hơn những tháng đầu năm, và Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhận định việc thực hiện chỉ tiêu, kết quả công tác năm 2017 sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời tiếp tục chỉ đạo toàn ngành tại địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao năm 2017, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Trên đây là báo cáo trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh theo nội dung Công văn số 204/HĐND ngày 29/6/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như kính gửi (đề b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Triệu